



TƯƠNG TRỢ

AH Vũ Thành Nam: Tháng trước nhân tiện có người thân về Việt Nam lo việc gia đình nên chúng tôi có nhờ ghé thăm gia đình ông Nguyễn Văn Trương, nguyên trưởng khu Bắc Công chánh Nam Phần khoảng thời gian 1962-1968. Ông Trương năm nay đã 82 tuổi, một con mắt đã bị hư, mắt còn lại thì rất yếu kém, gia cảnh rất là đạm bạc và tiêu điều.

Do sự gợi ý của anh Bửu Hiệp, tôi xin mạo muội gửi lá thư này đến một số Anh Chị trước kia đã có thời gian làm việc ở khu Bắc Công Chánh Nam Phần để kêu gọi quý vị kẻ ít người nhiều năm ba đô la góp chung lại gửi về quê nhà giúp đỡ một AH niên trưởng cùng là khơi sáng lên ánh lửa thân ái công chánh.

Mọi sự ủng hộ xin quý vị gửi thẳng đến địa chỉ anh Bửu Hiệp: 2542 Routier Rd. Sacramento, CA 92782.

Ngoài ra, nếu thuận tiện, xin quý anh chị sao chuyển hộ lá thư này đến các AH xa gần có liên hệ đến khu Bắc Công Chánh Nam Phần để mọi người cùng được biết tin. Tôi cũng xin được gửi lá thư này đến bộ biên tập LTAHCC để xin tùy nghi phổ biến.

Chúng tôi xin phổ biến thư trên đây của AH Vũ Thành Nam (đề ngày 15-11-90) để tùy nghi. Riêng LTAH, tôi xin đề nghị trích \$150 để góp phần vào việc tương trợ này

Lê Khắc Thi

AH Vinh Đào: ... Thú thật với anh, bản thân tôi vô cùng xúc động khi nhận được hàng chục cú điện thoại từ khắp các nơi và nhiều thư thăm hỏi của các đàn anh như anh Mã Minh, anh Thí, anh Tăng, anh Huân, anh Qùy, anh Toại, anh Trang, anh Ái Văn ... Nay lại nhận được tiền của một số bạn bè cũ của ngành công chánh gửi biểu qua anh Trần Sĩ Huân quyên góp như sau đây:

Trần Sĩ Huân	\$ 100
Nguyễn Mạnh Điềm	25
Nguyễn Xuân Hoàn	30
Hà Thúc Giảng	20
Nguyễn Đình Duật	50
Lê Ngọc Diệp	50
Trần Bá Quyên	15
Trần Đình Thọ	20
Nguyễn Định	20

Kính nhờ anh cho đăng lời cảm ơn chân thành của tôi gửi đến tất cả quý anh em công chánh. Tôi sẽ viết thư riêng đến từng anh em ...

Xin mừng anh đã bình phục sức khoẻ và ổn định tinh thần sau cơn bệnh vừa qua. Sự thăm hỏi và giúp đỡ của anh em đối với bạn bè trong ngành công chánh là một truyền thống của AHCC không có gì đáng áy ngại. Mong anh có dịp qua Cali thăm một chuyến để gặp nhiều bạn ở đây sau nhiều năm xa cách.

Xin cảm ơn anh gửi quyển Nguyễn Phước Tộc Lược Biên, tôi sẽ trao cho anh Bửu Hạp để tùy nghi trích đăng trên LT. Mong anh viết bài, chuyện vui giải trí (như anh cho biết) để gửi về cho LT.

AH Nguyễn Văn Phổ nhờ LT kêu gọi giúp đỡ cho AH Châu Thành Phước, hiện đang đau ốm tật nguyên, Các AH quen thân với AH Phước muốn giúp đỡ, xin liên lạc với AH Nguyễn Văn Phổ, điện thoại: (714) 858-1090

